



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลสอยดาว กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จังหวัดจันทบุรี โทร.๐๓๙๓๘๑๓๗๖๒ต่อ๒๓๗

ที่.....จป. ๐๐๓๒.๓๐๕ / ๒๒๓๕ วันที่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาวและมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลสอยดาวได้ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาวเป็นไปตามแนวทางประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว และมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสอยดาว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการ

๑. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว
๒. ลงนามในคำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว
๓. ลงนามให้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำสั่งมอบหมายการดำเนินการดำเนินการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

( นายวิรัช ไทยนิยม )

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

( นายรัชช คงคาลัย )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสอยดาวกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จังหวัดจันทบุรีโทร. ๐๓๙๓๘๑๓๗๖ ต่อ ๒๓๗

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๕/ ๒๕๗๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนาจความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

โรงพยาบาลสอยดาว จึงได้จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสอยดาว รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

(นายวิรัช ไทยนิยม)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

อนุมัติ

(นายวิรัช คงคาลัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว